



โรงพยาบาลพนัสนิคม  
PHANATNIKHOM HOSPITAL

# คำชื่นชม

## เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม

คำชื่นชมจาก : **ครอบครัวพ่อฉลุย**

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำชมเชย : **ตึกอายุรกรรมชาย**

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ : อากาศสดใส ปลอดโปร่ง ภายหลังฝนตก โปรยปราย ผ่านไป บรรยากาศในตึกอายุรกรรมชาย ๓ สงบ เรียบร้อย ดีจัง โล่งๆ น่าจะเคลื่อนย้าย ผู้คนหายป่วย ทูลาแล้วกลับบ้าน รับผิดชอบต่อในครอบครัว

ขอขอบคุณ ในความเอาใจใส่ของ คณะแพทย์ และ ทีมพยาบาล,เจ้าหน้าที่ ตึกอายุรกรรมชาย ๓ ที่ได้เอาใจใส่ ดูแลพ่อฉลุย ได้อย่างดีเยี่ยม

- ❖ วันนี้ อาการพ่อฉลุย:การตอบสนองดี +ยังมีไข้ ขึ้นๆลงๆบ้างแต่ไม่สูงนักให้ยา +เช็ดตัว ก็ทุเลาลง อาจจะส่งผลมาจากแผลกดทับติดเชื้อ
  - \* มาทำการนวด นวด พลิกตัว เช็ดตัวให้ ก็มองตาเบ๊วว แหวตาเบิกบาน เหมือนผ่อนคลาย ส่งเสียงชื่อ ลูกได้ชัดคำ
- ❖ วันนี้แพทย์ได้ ทำการเจาะเลือด และ สารคัดหลั่งจากแผล ไปตรวจ คาดว่าจะทราบผลภายใน ๓ วัน (คาดว่าจะทราบผลในช่วงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖) และ อยู่ในระหว่างการให้ยาฆ่าเชื้อ เป็นระยะเวลา ๒๑ วัน อาการอื่นๆยังทรงตัว ไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนใดๆ (พยาบาล ให้คำปรึกษา อาการป่วยพ่อฉลุย คำพูดไพเราะ ได้ชัดเจน อธิบายดีมาก คนไข้ หรือ ครอบครัวคนไข้อบอุ่นใจยิ่ง หัวใจของโตมีความหวังว่าจะหายดี )
- ✓ นายแพทย์เดชาธร (ขออภัยหากเขียนชื่อไม่ถูกต้อง) ได้ทำการตรวจ วินิจฉัย และ แนะนำการรักษา ใส่ใจมาก โทร.มาบอกเล่า อธิบายขั้นตอนการรักษา พร้อมให้คำแนะนำอย่างดียิ่ง ครอบครัวรับทราบแล้ว อบอุ่นใจอย่างยิ่ง
- ✓ คณะทีมพยาบาล : ครอบครัวพ่อฉลุย เดินเข้ามาใน รพ.พนัสนิคม ก็รู้สึกดีเยี่ยมและมาตึกอายุรกรรม๓ ประทับใจอย่างยิ่งในจิตวิญญาณของพยาบาลวิชาชีพทุกท่าน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม บางครั้งมองเห็นคนไข้มาก แต่ ท่านพยาบาลก็ดูสดใส เบิกบาน ในการให้ความอบอุ่นใจในการให้การดูแลดูญาติ คนไข้อบอุ่น
- ครอบครัวพ่อฉลุย มาดูแล-เยี่ยมไข้พ่อฉลุย เกือบหนึ่งเดือนละ(ในรอบนี้- ได้รับคำแนะนำ ในการรักษาดูแล อย่างดีเยี่ยม จากท่านนายแพทย์ วิวัฒน์ วิริยะกิจจา ได้ตรวจอาการพ่อ ให้การรักษา และแนะนำให้ส่งตัวพ่อฉลุย มารับการรักษา ใน รพ.พนัสนิคม) และ ทุกครั้งที่ผ่านๆมา อีกทั้ง ช่วง การปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาเยี่ยมอาการป่วยบ้านพ่อฉลุย มาตรวจ รักษาดูแล จึงได้เห็นสิ่งดีดี ในโรงพยาบาลพนัสนิคม ได้อ่านประกาศ วิสัยทัศน์ ของ โรงพยาบาล และ มาเห็น มารับบริการแล้ว พบเจอสิ่งดีดี กล่าวจากหัวใจจริงว่า รู้สึก ประทับใจอย่างยิ่ง ขอส่งกำลังใจ และ ฝากความประทับใจนี้แด่ทุกๆท่าน ขอให้มีความมีความสุข ความเจริญ ในการดำเนินชีวิต และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพนัสนิคม ที่บริหารได้ดีอย่างยิ่ง .... สดุดีประทับใจ “ เมตตากรุณา คำจุนโลก - คิดดี พูดดี ทำดี ”

ทางโรงพยาบาลพนัสนิคม ขอขอบพระคุณผู้ให้บริการทุกท่านสำหรับคำชมเชย

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคลากรทุกท่าน ทำความดีต่อไป

น. เสงี่ยม

(นางชนิษฐา เจริญขจรชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

